

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Số: 462../ĐH BK-CTS V

V/v hỗ trợ thông báo SV cảnh giác bẫy lừa  
đảo "Việc nhẹ lương cao" ở Campuchia  
hoặc tham gia chương trình trao đổi  
ngắn hạn, du học ở nước ngoài.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2024

Kính gửi:

- Ban Chủ nhiệm các Khoa;
- Giám đốc Trung tâm IUT;
- Văn phòng Đào tạo quốc tế;
- Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên;
- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

Gần đây, thực trạng sinh viên bị lừa đảo thông qua tìm việc trên mạng xã hội với “Việc nhẹ lương cao” ở Campuchia hoặc đối tượng lừa đảo thông báo sinh viên được tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn, du học ở nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều với các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Phòng Công tác sinh viên thông báo sinh viên một số thông tin để cảnh giác. Cụ thể:

### **I. Cảnh giác bẫy lừa đảo "Việc nhẹ lương cao" ở Campuchia**

Thời gian qua, lợi dụng nhu cầu tìm việc của người lao động tăng cao, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng gắn mác xuất khẩu lao động sang Campuchia với chiêu bài "việc nhẹ lương cao". Điển hình như hoạt động bóc lột sức lao động, cưỡng đoạt tài sản thậm chí bị đe dọa đến tính mạng và buộc gia đình nạn nhân phải nộp số tiền chuộc rất lớn mới được thả về nước. Vì nhẹ dạ cả tin nên vẫn có nhiều người “sập bẫy”.

Phương thức, thủ đoạn của loại đối tượng này thường hình thành đường dây phạm tội có tổ chức, thực hiện tại Việt Nam và Campuchia, được chia nhỏ từng khâu công việc khác nhau. Những đối tượng này dùng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram,...) đăng các bài quảng cáo, tuyển lựa lao động với nội dung cam kết “việc nhẹ, lương cao” hoặc làm quen, thông qua bạn bè, người thân quen để rủ rê, giới thiệu sang Campuchia làm việc.

Đa phần, khi người lao động sang Campuchia làm việc nếu không thực hiện đủ theo yêu cầu của các đối tượng thì nạn nhân sẽ bị nhốt, đánh đập, tra tấn, bỏ đói và yêu cầu gọi điện về cho gia đình nộp tiền “chuộc” từ 3.000 - 20.000 USD cho các đối tượng thông qua các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp (phần lớn là các tài khoản ảo) mới cho về nước. Nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc đã bị các đối tượng sử dụng lao động đánh đập, ngược đãi hoặc bị bán cho các công ty khác.

**Một số dấu hiệu để nhận biết lừa đảo này sinh viên nên lưu ý:**

1. Khi tìm việc, sinh viên thấy người tuyển dụng có sự lập lờ, lấp liếm thông tin, không cung cấp thông tin rõ ràng thì chắc chắn là đang có ý định lừa đảo.
2. Bên cạnh đó, những công việc nhẹ nhàng, không đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức nhưng lại có mức lương cao thì chắc chắn là không tồn tại. Chưa kể nếu đối tượng bắt đóng tiền thế chân, giữ chỗ, yêu cầu cung cấp tài khoản cá nhân, thì chắc chắn đây là những dấu hiệu cho thấy đối tượng đang muốn lừa đảo.
3. Tuyệt đối không tin, không cung cấp thông tin cá nhân và nên kiểm chứng bất cứ nội dung giới thiệu việc làm nào trên mạng xã hội.

Việc sử dụng mạng xã hội hiện nay đang là xu hướng. Tuy nhiên, sinh viên cũng nên tìm thông tin từ các trang chính thống, các trang có uy tín và có sự đánh giá, chẳng hạn trang web của trường, các trung tâm giới thiệu việc làm uy tín. Nếu thấy thông tin nào sinh viên nghi ngờ thì có thể nhờ bộ phận hỗ trợ từ trường xác minh hoặc xin ý kiến người thân, thầy cô. Sinh viên không nên nóng vội mà cần tìm hiểu, xác thực thông tin. Các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng có uy tín thì phải có nguồn gốc rõ ràng. Khi đến nộp hồ sơ hay phỏng vấn chỗ lạ, nên đi chung với bạn hoặc người thân. Không nên tương tác với người lạ qua mạng xã hội để tìm việc. Đồng thời hạn chế tiếp cận các trung tâm giới thiệu không rõ nguồn gốc.

**II. Cảnh giác bẫy lừa đảo thông báo sinh viên được tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn, du học ở nước ngoài.**

Đối tượng lừa đảo sẽ gọi điện thoại cho sinh viên, phụ huynh xưng là cán bộ của trường thông báo sinh viên được tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn, du học ở nước ngoài và gửi các thông báo giả mạo liên quan nhằm mục đích lừa đảo yêu cầu sinh viên hoặc gia đình chuyển một số tiền để chứng minh tài chính, chi phí tham gia.

Khi sinh viên nhận được điện thoại hoặc các thông báo có dấu hiệu lừa đảo từ đối tượng trên, sinh viên nhanh chóng liên hệ Khoa, Phòng Công tác sinh viên, Văn phòng Đào tạo quốc tế trường để báo cáo và xác minh thông tin.

**Các thông báo của Trường sẽ được đăng trên các kênh thông tin chính thức của Nhà trường như website, fanpage trường hoặc gửi cho sinh viên qua email: .....@hcmut.edu.vn. Do đó, khi sinh viên nhận các cuộc điện thoại lạ hoặc email không chính thức của trường, sinh viên nên cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi liên hệ, giao dịch.**

Để giúp SV tránh bị lừa đảo, nâng cao tính cảnh giác, Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị Khoa/Trung tâm/Văn phòng hỗ trợ thông báo cho GVCN, sinh viên được biết.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu P. CTSV.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Trần Việt Toàn**

